

Số: 422/TB-HVPNVN

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc khuyến khích sinh viên học tập, thi chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ và tin học do Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức

Hiện nay, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã triển khai và phối hợp tổ chức thi cấp chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ và tin học đầu ra cho sinh viên đang theo học tại Học viện. Với chương trình đào tạo sát thực tiễn, đánh giá đúng năng lực của người học, đội ngũ giảng viên với đầy đủ kiến thức và kỹ năng sẵn sàng hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, sinh viên hoàn toàn có khả năng thi và lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tại Học viện để làm điều kiện xét tốt nghiệp và có thể sử dụng vào các mục đích khác sau khi tốt nghiệp.

Thực tế, trên thị trường hiện nay có rất nhiều cá nhân/tổ chức sử dụng con dấu giả và có dấu hiệu lừa đảo trong công tác thi và cấp phát chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Tuy nhiên, một bộ phận sinh viên Học viện vẫn chưa nhận thức rõ hậu quả của việc thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ở những cơ sở này. Việc sử dụng các văn bằng chứng chỉ giả hiện nay đang bị xử lý rất nghiêm theo các quy định của Nhà nước:

Theo Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự ngày 20/6/2017: người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm

Theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học thì sinh viên sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả làm điều kiện trúng tuyển hoặc điều kiện tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học; văn bằng tốt nghiệp nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, huỷ bỏ.

Trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cũng là thời điểm sinh viên chuẩn bị các thủ tục xét tốt nghiệp dẫn đến nhu cầu sử dụng các chứng chỉ làm điều kiện xét tăng, các đối tượng lừa đảo hoạt động ngày càng mạnh và có thêm nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. Để tránh những trường hợp phát sinh rủi ro không đáng có khi sinh viên học tập và

thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học từ các cơ sở không có uy tín bên ngoài Học viện đồng thời để đảm bảo việc xét tốt nghiệp được diễn ra thuận lợi, Học viện khuyến khích sinh viên học tập và thi lấy các loại chứng chỉ/chứng nhận này tại Học viện vì sẽ không mất thời gian và kinh phí cho việc xác minh văn bằng chứng chỉ trên.



Mọi thông tin cần thắc mắc và hỗ trợ trong quá trình học tập liên quan đến ngoại ngữ và tin học sinh viên liên hệ:

Trung tâm Đào tạo và nâng cao năng lực Phụ nữ - Tầng 1, nhà A1 Học viện Phụ nữ Việt Nam. SĐT: 024.66873775 – Hotline: 0904266855 (Cô Minh Hiền)

Trung tâm Công nghệ thông tin và thư viện – Tầng 7, nhà A2 Học viện Phụ nữ Việt Nam. SĐT: 024. 37755778 – Hotline: 0978955727 (Cô Tuyền)

Nơi nhận:

- BGD (b/c);
- TTCNTT&TV, CETCAW, P.ĐT;
- Cố vấn học tập;
- Sinh viên các lớp.

GIÁM ĐỐC 

PGS, TS. **Trần Quang Tiến**